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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ 

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่รมิ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด ปฏิบัติหน้าที่ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ดร.ณรงค์  คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ผศ.สัญญา สะสอง  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. นางอรวรรณ ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. อ.ถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.รุทธ ประวัง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๖. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผศ.ดร.อรพินทร์  ศิริบุญมา รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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๔. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

๕. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. อ.บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวมนัญชยา  รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๕. นายอุดมศักด์ิ  ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี รองอธิการบดี 
๘. ผศ.สารุ่ง  ตันตระกูล รองอธิการบดี 
๙. อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๐. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๑. ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๒. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๓. อ.วินัย  ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๔. ผศ.ดร.อนุวัติ  ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๕. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๑๗. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๘. อ.ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
๑๙. อ.อํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๒๐. อ.ดร.กฤษฎา บุญชม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๑. ผศ.เกษรา ปัญญา รองผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๒๒. อ.ทิวาวัลย์  ต๊ะการ รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒๓. นางประไพ ปรีชา รักษาการผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุม โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงาน 
การประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ บุคคลอ่ืนในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกเสียงการประชุม  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  
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ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม  
 
  ๑.๑.๑ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   
 นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของมติคณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยควรเร่งตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังน้ี 
 

เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รวม ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ภาพรวม  
          ประมาณร้อยละ 

 
๙๖ 

 
๓๐ 

 
๒๒ 

 
๒๑ 

 
๒๓ 

รายจ่ายประจํา  
          ประมาณร้อยละ 

 
๙๘ 

 
๓๓ 

 
๒๒ 

 
๒๑ 

 
๒๒ 

รายจ่ายลงทุน  
          ประมาณร้อยละ 

 
๘๗ 

 
๑๙ 

 
๒๑ 

 
๒๑ 

 
๒๖ 

 
 ทั้งน้ี ต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ น้ัน ๆ  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
  ๑.๑.๒ การต้ังงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 
 นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมในการดําเนินการเสนอ 
ขอต้ังงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ศึกษา
ทิศทางและนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงให้พิจารณาข้อบกพร่อง ปัญหา และอุปสรรคของหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เพ่ือนํามาพิจารณาในการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
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  ๑.๑.๓ การลดช่องว่างระหว่างสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และประชาคม  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่               

 
 นายกสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาแนวทางหรือวิธีการ เพ่ือลด
ช่องว่างระหว่างสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และประชาคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ทั้งน้ี เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเกิดความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
โดยอาจจะให้คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เข้ามา 
เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งลักษณะการนําเสนอ
จะไม่มีการถาม-ตอบ แต่สภามหาวิทยาลัยจะนําข้อมูลมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 
 - ไม่ม ี- 
 

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

  ๑.๓.๑ กําหนดการประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดประชุมสัมมนากรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ น้ัน 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้จัดทํากําหนดการประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๑.๓.๑ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ กําหนดการประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ-
เชียงใหม่ ในวันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
 
  



๕ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับ
การจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม และขอเพ่ิมเติมข้อความหน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๑๔ ดังน้ี “๔.๑.๑ ดําเนินการเลือกผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” 

 
มติสภามหาวิทยาลัย  
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามท่ีแก้ไข  
 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑.๑ บทสรุปสาํหรบัสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)  
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์) ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี จัดทําสรุปผลการประเมินในประเด็นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการศึกษาและการวิจัย การสําเร็จการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ของ
บัณฑิตในการได้งานทําในรอบปีที่ผ่านมาน้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
  



๖ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาวิธีการต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้แบบใหม่ โดยให้

พิจารณาจากศักยภาพ/ความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ  ตามความเป็นจริง เพ่ือมหาวิทยาลัย
สามารถนํางบประมาณในส่วนที่เหลือไปลงทุนอย่างอ่ืนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยได้ 

๒. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค ของการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ
ที่ไม่สามารถดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้หมด เน่ืองจากได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณอย่างรอบคอบ
ในช่วงต้นปีงบประมาณแล้ว  

๓. มหาวิทยาลัยควรเร่งพิจารณาการแสวงหารายได้ โดยอาจซื้อสลากออมสินรัฐบาล 
เน่ืองจากมีผลตอบแทนที่ดี และมีความเสี่ยงค่อนข้างตํ่า 

๔. จากรายงานฯ ดังกล่าว สามารถสะท้อนให้เห็นว่าทุกคณะใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน 
ในภาพรวมได้ใกล้เคียงและเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลที่กําหนดไว้ แต่สิ่งที่ทําให้การใช้งบประมาณ 
ในภาพรวมลดลงคือการใช้งบประมาณเงินรายได้   

 
มติสภามหาวิทยาลัย  

 เห็นชอบ บทสรุปสําหรับสภามหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 

 
๔.๑.๒ แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยั 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  
โดยมอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งหากมี 
ข้อแก้ไขให้ส่งมายังเลขานุการสภามหาวิทยาลัยในเบ้ืองต้น และจะนําไปพิจารณาร่วมกันอีกครั้งในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ น้ัน 

บัดน้ี ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงขอนําแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมาพิจารณา 
อีกครั้งหน่ึง และขอความอนุเคราะห์กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านกรอกข้อมูลในแบบประเมินฯ ดังกล่าว 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย  

 เห็นชอบ แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยขอความอนุเคราะห์ให้กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยทุกคนตอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย และส่งคืนให้เลขานุการสภา-
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
  



๗ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 
   

๔.๒.๑ แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติหน้าทีใ่นการประชุม 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า เพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย

แม่ฮ่องสอนดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๖    

ดังน้ัน คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ
และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย  
 อนุมัติให้แต่งต้ังนางสาวพุทธชาติ ยมกิจ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ และนางสาวเสาวนีย์ วิมุกตายน 

เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่ง 
ที่นําเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 
๔.๒.๒ แต่งต้ังกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ แทนตําแหน่งที่ว่าง 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยนางสาวภัทรศรี อินทร์ขาว กรรมการประจํา

วิทยาลัยนานาชาติ ลาออกจากตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงทําให้กรรมการประจําวิทยาลัย
นานาชาติที่แต่งต้ังจากคณาจารย์ประจําว่างลงจํานวนหน่ึงตําแหน่ง  

ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
แต่งต้ังกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  
อนุมัติให้แต่งต้ังนายสันติ อ้ายเจริญ คณาจารย์ประจํา เป็น กรรมการ ในคณะกรรมการประจํา

วิทยาลัยนานาชาติ รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
โดยให้อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน คือ อยู่ในตําแหน่งได้จนถึงวันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๑ 

 
  



๘ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๒.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน 
แห่งเอเชียดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแห่งเอเชีย จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  
อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  

จํานวน ๙ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
๑. ศ.เกียรติคุณ อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็น ประธานกรรมการ 
๒. นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

เป็น กรรมการ 
๓. ผศ.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี 

เป็น กรรมการ 
๔. นายสุบิน หินจนัทร์ คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
๕. นางสาวหทัยทิพย์ นิลสนธิ คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
๖. คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

เป็น กรรมการ 
๗. นางสาวณัฐิยา ตันตรานนท์ รองคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
เป็น เลขานุการ 

๘. นางสาวอรวรารัศมิ์ สนิุพัฒน์ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นายอานนท์ ผัดแปง เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

 
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยลําดับที่ ๑ – ๕ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 

  
  



๙ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๒.๔ แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนนิการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจํา 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยจ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร พ้นจากตําแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ต้ังแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จึงทําให้กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําว่างลง จํานวน ๑ ตําแหน่ง  

ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจํา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 เน่ืองจากจ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ กรณีน้ีจึงอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองเชียงใหม่ ซึ่งถ้าหากจ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร ชนะคดี จะทําให้
สามารถกลับมาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้อีก การดําเนินการเลือกให้ผู้ใดแทนในขณะน้ีจะส่งผลกระทบ 
ต่อการทํางานของสภามหาวิทยาลัยได้ จึงเห็นสมควรระงับการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ และให้ระงับการดําเนินการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไว้ก่อน 
 

มติสภามหาวิทยาลัย  
เห็นชอบให้ระงับการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ และให้ระงับการดําเนินการเลือกกรรมการสภา-

มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไว้ก่อนจนกว่าจะมีคําพิพากษาของศาลปกครอง
เชียงใหม่ 

 
๔.๒.๕ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการให้ปรญิญากิตติมศกัด์ิ  

ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๘ 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เชียงใหม่ ว่าด้วย ช้ัน สาขาของปริญญากิตติมศักด์ิ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๕๒  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักด์ิประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
  



๑๐ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 มหาวิทยาลัยควรรักษามาตรฐานการให้ปริญญากิตติมศักด์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
และควรคํานึงถึงบุคคลในท้องถิ่นให้มากเพ่ือสะท้อนเจตนารมย์ของการจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย  

อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
จํานวน ๙ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑. อธิการบดี เป็น ประธานกรรมการ 
๒. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็น กรรมการ 
๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็น กรรมการ 
๔. นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

เป็น กรรมการ 
๕. นายวินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

เป็น กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

เป็น กรรมการ 
๗. นางสาววรจิตต์ เศรษฐพรรค ์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
เป็น กรรมการ 

๘. นางสาวสุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
เป็น กรรมการ 

๙. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็น กรรมการและเลขานุการ 
 
ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 
๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 

 
   - ไม่มี - 

 
๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 

  ๔.๔.๑  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การใช้เงนิรายไดส้ําหรับคา่จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ. .... 

 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ 
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย 
ได้นําเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สําหรับค่าจ้างเหมาบริการ



๑๑ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

รถยนต์โดยสาร พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ฉบับน้ี  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 มหาวิทยาลัยควรกลับไปพิจารณาอีกคร้ังและหาเหตุผลให้ได้ว่ามีความจําเป็นประการใด 
ที่เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการออกระเบียบฯ ดังกล่าว เน่ืองจากควรเป็นอํานาจของอธิการบดี 
ในการอนุมัติการใช้เงินรายได้ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมทุกฉบับ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สําหรับค่าจ้างเหมา
บริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ที่นําเสนอ  แต่มีเง่ือนไขคือมอบมหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเป็นในการออกระเบียบฯ ฉบับน้ี ถ้าหากเป็นอํานาจของอธิการบดีที่สามารถ
อนุมัติได้ก็ไม่ต้องนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม แต่ถ้าหากมีความจําเป็นอย่างแท้จริงให้นําเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

 
  ๔.๔.๒  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

เรื่อง กําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศกึษาต่างประเทศ พ.ศ. .... 
 

 อาจารย์ถนัด บุญชัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้นําเสนอ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาต่างประเทศ 
พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้ัน  
 บัดน้ี คณะกรรมการกล่ันกรองฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับน้ี จํานวน ๓ ครั้ง ได้แก่  
  - ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘  
  - ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  
  - ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

๑. ควรพิจารณาทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและกําหนดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ชัดเจน  
เช่น ค่ารักษาพยาบาล 

๒. ไม่ควรเก็บค่าธรรมเนียมตํ่ากว่ามหาวิทยาลัยที่ทํา MOU ด้วยกันมาก 



๑๒ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๓. ควรพิจารณาทบทวนอัตราใหม่ โดยอาจจะกําหนดเป็นเพดานขั้นตํ่า/ขั้นสูง หรือกําหนด
เป็นช่วงต้ังแต่/ไม่เกิน และควรพิจารณาตัวเลขค่าธรรมเนียมแรกเข้าใหม่เช่นกัน โดยให้ระบุในบัญชีแนบท้าย
เพ่ือให้ง่ายต่อการพิจารณา และควรมอบอธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจปรับบัญชีแนบท้ายได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  มอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวน 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 
 
  ๔.๔.๓  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

เรื่อง กําหนดอัตราคา่จ้างสาํหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซ่ึงมาจากบุคคลภายนอก  
พ.ศ. .... 

 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอท่ีประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้นําเสนอ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การกําหนดอัตราค่าจ้างสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งมาจาก
บุคคลภายนอก พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับน้ี  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

๑. ในอนาคตถ้าหากมหาวิทยาลัยสามารถจ้างชาวต่างชาติที่มีช่ือเสียงมาเป็นคณบดีวิทยาลัย-
นานาชาติได้ จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาเรียนได้มาก แต่ควรระบุในสัญญาจ้าง 
ให้ชัดเจนว่าต้องสามารถนํานักศึกษาเข้ามาเรียนได้จํานวนเท่าใด ภายในระยะเวลากี่ปี เป็นต้น 

๒. ควรกําหนดอัตราค่าจ้างเป็นเพดานขั้นตํ่า/ขั้นสูง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละปี 
ไม่ควรกําหนดอัตราค่าจ้างแบบคงที่ 

๓. ควรปรับแก้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับน้ีใหม่ โดยให้ใช้ข้อความ
ต่อไปน้ีแทน “(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดอัตราค่าจ้างสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน / คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ....” โดยทําแยกเป็นสองฉบับ 

๔. ควรพิจารณาเรื่องการกําหนดอัตราค่าจ้างสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งมาจาก
บุคคลภายนอกใหม่ทั้งหมดโดยพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบ ต้ังแต่การกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นสูง/ขั้นตํ่า 
เง่ือนไขสัญญาการเข้ารับตําแหน่ง เป็นต้น 

 
  



๑๓ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การกําหนดอัตราค่าจ้าง
สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งบริหารซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศที่มหาวิทยาลัย
นําเสนอ โดยให้แยกเป็นสองฉบับ คือ กรณีคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และ กรณีคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 
  ๔.๔.๔  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในสํานักงานผู้อํานวยการ สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... 
 

 อาจารย์ถนัด บุญชัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอท่ีประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้นําเสนอ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในสํานักงานผู้อํานวยการ สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับน้ี  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานใน
สํานักงานผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศฯ ที่มหาวิทยาลัย
นําเสนอ 
 
  ๔.๔.๕  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

เรื่อง กองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 
 

 อาจารย์ถนัด บุญชัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอท่ีประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้นําเสนอ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ฉบับน้ี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ที่นําเสนอ 
 
  



๑๔ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 

๔.๕.๑ พิจารณา (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ครัง้ที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอ

ที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติ
อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ตาม
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๒๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ แล้วน้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว และมีมติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

๑. ควรเร่งดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่างรอบคอบ
และดีที่สุด โดยระบุในสัญญาให้ชัดเจนว่าต้องถ่ายทอดให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจนกระทั่งเกิดทักษะ 
ในการทํางานดังกล่าว 

๒. ขั้นตอนการทํา TOR ต่าง ๆ ควรให้อาจารย์หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็น
กรรมการช่วยพิจารณาด้วยเพ่ือความรอบคอบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ วงเงิน ๑๔,๐๑๖,๙๐๐ บาท รายละเอียดตาม (ร่าง) เอกสารงบประมาณฯ ที่มหาวิทยาลัย
นําเสนอ 
 

๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
 - ไม่ม ี– 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง 
 
 ๕.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เรื่อง การจัดสรรเงนิผลประโยชน์ทีเ่กิดจากการดําเนินงานตามโครงการ 
หรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  

 



๑๕ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดําเนินงานตาม
โครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ น้ัน 
 มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอประกาศฯ ดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๕.๑ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจาก 
การดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย-
ราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนเป็นคราว ๆ ไป 

 
 ๕.๒ หนังสือสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานภายใน 

ของสถาบันอุดมศึกษา (วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย)  
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๓/๒๕๗๑  

ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เก่ียวกับรายงานการจัดต้ังวิทยาลัย-
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย น้ัน 

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๓ (๓)/๑๐๘๗๗ ลงวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบ
การจัดต้ังวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการจัดต้ังวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

 
 ๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการปรบัปรุงและพัฒนากฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคบั 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่  
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอ
ที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับเห็นสมควรให้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์



๑๖ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ปัจจุบัน จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และหรือตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
โดยขอเสนอแต่งต้ังให้นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็น ประธานกรรมการ และมอบหมายให้อธิการบดีประสานประธานกรรมการ 
เพ่ือกําหนดองค์ประกอบ และเสนอรายช่ือคณะกรรมการฯ เพ่ือให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ 
ออกคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยให้นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็น ประธานกรรมการ และมอบหมายให้อธิการบดีประสานประธาน
กรรมการเพ่ือกําหนดองค์ประกอบ และเสนอรายช่ือคณะกรรมการเพ่ือให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ดําเนินการออกคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
๖.๒ การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ  

 
 นายกสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 
จํานวนมาก ดังน้ัน ในการแต่งต้ังบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการ ไม่ควรให้กระทบต่อภาระงานประจําของบุคคล
ดังกล่าว และควรนําบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านน้ัน ๆ เข้ามาช่วยพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ในคณะกรรมการน้ัน ๆ อย่างแท้จริง 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ 

 
๖.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ 
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 
  



๑๗ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๕๐ น. 
 
 ปราณิศา จันทร์มา  มนัญชยา รัตนกิจ  
 (นางสาวปราณิศา จันทรม์า) (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ)  
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
    
 
 บรมศักด์ิ กลัน่เรืองแสง อรพินทร์ ศิรบิญุมา 
 (อาจารย์บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา) 
 ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


